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Borgarráð

Svar við framhaldsfyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um heildarkostnað 
við stefnumótun stýrihópa

Á fundi borgarráðs þann 16. september 2021 var lagði borgaráðsfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins fram svohljóðandi fyrirspurn: 
Á fundi borgarráðs þann 12. ágúst 2021 var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn 
borgarráðsfulltrúa 

Í svari við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks um heildarkostnað við 
stefnumótum stýrihópa kom aðeins fram aðkeypt vinna en ekki vinna starfsmanna 
borgarinnar sem sýnir ekki hver er raunverulegur heildarkostnaður við þessa vinnu. 
Til að sjá heildarkostnað er nauðsynlegt að sjá kostnað við vinnuframlag starfsmanna 
borgarinnar og er því óskað eftir að hann verði lagður fram.

Svar: 
Starfsmenn Reykjavíkurborgar halda almennt ekki verkbókhald, þar af leiðandi er ekki hægt 
að svara hversu marga tíma starfsfólk borgarinnar lagði af mörkum við stefnumótun 
stýrihópa á kjörtímabilinu og því ekki hægt að leggja fram heildarkostnað við vinnu 
starfsmanna. 
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